



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๐๑๐๙

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ซีแจ่งข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ซีแจ่งข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๕ ปีที่ ๓๑

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

กทม. ชี้แจง

- ❖ กทม.เดินทางตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในชุมชน ตลาด สถานประกอบการ โรงงานขนาดใหญ่
- ❖ กทม.เร่งรัดเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้าสู้ภัยโควิด 19
- ❖ กทม.แจ้งข้อจำกัดการช่อมแซมถนนกำแพงเพชร ๖

❖ กทม.เดินทางตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในชุมชน ตลาด สถานประกอบการ โรงงานขนาดใหญ่ นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวถึงมาตรการเชิงรุกในการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นกลุ่มก้อนว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คลินิกชุมชนอบอุ่น ในการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะในชุมชน ตลาด สถานประกอบการ และโรงงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.ค.๖๔ ถึงปัจจุบัน ได้จัดทีม Bangkok CCRT ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชนด้วย Antigen Test Kit (ATK) ในกลุ่มเสี่ยง ชุมชน และตลาด มียอดสะสมการตรวจ ATK ๒๑๐,๓๕๓ คน ผลติดเชื้อ ๑๐,๖๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๕ ของการติดเชื้อ ขณะเดียวกันได้มีแผนตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชนและตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๕ มีเป้าหมายลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกในชุมชนจดทะเบียน ๒,๐๑๖ ชุมชน ให้แล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.๖๕ และตรวจเชิงรุกในตลาด ๓๓๘ ตลาด ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.๖๕ จากนั้นจะตรวจเชิงรุกในตลาดทุกสองเดือน อีกทั้งมีแผนการตรวจเชิงรุกในสถานประกอบการ โรงงานขนาดใหญ่ที่ผลิตสินค้าสาธารณสุขทุกสองเดือน ขณะเดียวกันจะตรวจ ATK เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือบริเวณที่เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) ต่างๆ และมีจุดตรวจคัดกรองโดยรถพระราชทานร่วมด้วย โดยหากพบผู้ป่วยในชุมชนและมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง สามารถติดต่อศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) กทม. เพื่อดำเนินการในชุมชนตามความเหมาะสม

นอกจากนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต ๑๓ ยังได้แจกชุดตรวจ ATK แบบตรวจด้วยตนเอง ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ์การรักษาในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน ๘.๕ ล้านชิ้น เพื่อป้องกันควบคุมโรคและลดการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยแจกคนละสองชุดให้ตรวจห่างกัน ๕ วัน โดย ศบส. ได้กระจายชุดตรวจให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ ผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ และผู้ประสานงานในชุมชน หากกลุ่มเป้าหมายต้องการชุดตรวจ ATK สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ศบส.ใกล้บ้าน โดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

* * * * *

❖ กทม. ...

❖ กทม.เร่งรัดเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้าสู้ภัยโควิด 19

นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด 19) ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ได้เบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ กทม. ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด 19) ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔ ซึ่งได้รับเงินค่าเสี่ยงภัยแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๖๓ - ๓๑ มี.ค.๖๔ ส่วนการเบิกเงินค่าเสี่ยงภัยตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๔ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวว่า การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยฯ ของข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ กทม. จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ ของกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒ ก.พ.๖๔ ซึ่งจะมีความแตกต่างตามลักษณะงาน นอกจากนี้ ยังได้รับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามภาระงานและเบิกได้ตามที่ปฏิบัติงานจริง โดยในส่วนของข้าราชการ กรุงเทพมหานครประเภททั่วไป ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๑๒๐ บาท ผลัดละ ๔๘๐ บาทต่อ ๘ ชั่วโมง บุคลากรกรุงเทพมหานคร ชั่วโมงละ ๙๐ บาท ผลัดละ ๓๖๐ บาทต่อ ๘ ชั่วโมง เป็นต้น ในขณะที่แพทย์ ทันตแพทย์ กทม. สามารถเบิกได้ในอัตรา ๔,๘๐๐ บาทต่อวัน พยาบาลวิชาชีพ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการทางด้านสาธารณสุข ๒,๔๐๐ บาทต่อวัน พยาบาลเทคนิค เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ๒,๐๐๐ บาทต่อวัน และแพทย์ประจำบ้าน ๒,๔๐๐ บาทต่อวัน ซึ่งจะมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้ตรวจสอบประเด็นปัญหาอุปสรรคกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนที่สำนักการแพทย์ดูแลรับผิดชอบว่า พบประเด็นปัญหาอุปสรรคหรือไม่และรายงานผลให้ทราบ พร้อมกำชับทุกโรงพยาบาลเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วและให้เป็นไปตามลักษณะงาน ตามระเบียบ มีความเป็นธรรม รวมทั้งกำชับให้ผู้บริหารโรงพยาบาลแต่ละแห่งดูแลเรื่องขัญยกำลังใจของเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้เหมาะสมอีกด้วย

❖ กทม.แจงข้อจำกัดการซ่อมแซมถนนกำแพงเพชร ๖

นายไพฑูริ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวถึงการตรวจสอบและซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณถนนกำแพงเพชร ๖ (ถนนโลคัลโรด) ที่มีสภาพเป็นเนินลูกคลื่นตลอดแนวว่า พื้นที่บริเวณถนนกำแพงเพชร ๖ (ถนนโลคัลโรด) อยู่ในกรรมสิทธิ์และความรับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาอนุญาตให้ กทม. ใช้สิทธิเหนือพื้นดินบริเวณดังกล่าว ซึ่งได้นำพื้นที่ไปก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟสายสีแดงโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน และอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน ซึ่งโครงการก่อสร้างดังกล่าวจัดซ่อมผิวจราจรไม่ได้ระดับและดำเนินการไม่เรียบร้อย โดยมีการสกัดเสาตอม่อไฮโปเวลล์เดิมออกไม่หมดในแนวถนนที่ใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างช่องจราจรใหม่ จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ถนนเกิดการทรุดตัว ไม่เท่ากัน (differential settlement) ส่งผลให้ผิวจราจรนูนเป็นคลื่น อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีหากประชาชนร้องเรียนปัญหาถนนชำรุดผ่านช่องทางร้องเรียนของกรุงเทพมหานคร เช่น ถนนชำรุดเป็นหลุมเล็กน้อย สำนักการโยธาจะเร่งซ่อมแซมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น หากถนนชำรุดเป็นหลุมบ่อขนาดใหญ่ จะมีหนังสือประสานแจ้ง ร.ฟ.ท. พิจารณาดำเนินการซ่อมต่อไป

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร